

ยกเลิกห้าม 'ตุ๊ด-ทอม' เรียนราชภัฏ ห้ามคุมเข้มพวกวิปริตทางเพศ

คณะ กก.ศึกษาข้อดี-เสียรับ
เด็กเบี่ยงเบนทางเพศเข้า
ศึกษาในสถาบันราชภัฏ
เสนอปรับระเบียบใหม่ เปิด
ช่องตุ๊ด ทอม ดี เรียนครูได้
พร้อมกำหนดพฤติกรรมผิด
ปกติทางเพศ (อ่านหน้า 15)

สำนักหอสมุด

ราชภัฏ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ นายสวัสดิ์ อุดมโภชน รองเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อดีข้อเสียและผลกระทบที่เกิดจากการรับนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนวิชาชีพครูในสถาบันราชภัฏ โดยพิจารณาบทบาทและมโนคติให้ผู้ที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ทั้งคู่คื ทอม ดี เข้าเรียนในสถาบันราชภัฏได้ จากก่อนหน้านี้น่าห้ามไม่ให้บุคคลเหล่านี้เรียนในสาขาครู

นายสวัสดิ์เปิดเผยว่า มติดังกล่าวจะนำเสนอก่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากให้ความเห็นชอบก็สามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป นายวัลลภ ปิยะมโนธรรม หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) ประธานมิดร ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการดังกล่าวให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมว่า ได้ตกใจและได้ข้อสรุปว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ทั้งคู่คื ทอม ดี ก็มีอารมณ์และความประพฤติเหมือนกับชายหญิงทั่วไป ซึ่งก็มีส่วนหนึ่งที่มีอารมณ์รุนแรง และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ประกอบกับกระแสสังคมเรียกร้องในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน จึงได้มีมติแก้ไขระเบียบในการรับนักศึกษาสาขาการศึกษาของสถาบันราชภัฏ ในส่วนของแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาด้านคุณสมบัติลักษณะความเป็นครูในข้อย่อยเกี่ยวกับคุณลักษณะเกี่ยวกับทางด้านจิตใจ

นายวัลลภกล่าวว่า จึงได้มีมติเปลี่ยนแปลงใน 3 ข้อ ข้อดังนี้ 1.จากเดิมที่เคยกำหนดว่าผู้ที่เข้าเรียนสาขาครูต้องไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท เปลี่ยนใหม่โดยเดิมคำว่าที่รุนแรงคือเข้าไปด้วย 2.เดิมที่เคยกำหนดว่าไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในรูปแบบต่างๆ เปลี่ยนเป็นไม่เคยมิพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือมีความคิดปกติทางเพศอย่างรุนแรง และ 3.จากที่เคยกำหนดว่าไม่เคยมีประวัติเป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่นๆ อันจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู เช่น รักร่วมเพศด้วยกัน ดึงพ้อใจทางเพศกับผู้มีวัยยังไม่สมควร เป็นผู้มีอารมณ์ร้าย เป็นผู้ไม่แนวความคิดต่อต้านสังคมเป็นนิตย เป็นผู้ไม่ใฝ่รู้ไม่พัฒนา เชื้อชรา ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน เปลี่ยนใหม่โดยให้ตัดคำเหล่านี้ออกที่ว่า "รักร่วมเพศด้วยกัน และดึงพ้อใจทางเพศกับผู้มีวัยยังไม่สมควร"

นายวัลลภกล่าวต่อว่า ในส่วนของผู้ที่มิพฤติกรรมผิดปกติอย่างรุนแรงนั้น ในรายงานขององค์การอนามัยโลก ได้แบ่งออกเป็น 7 จำพวก ซึ่งหากผู้สมัครเข้าเรียนเข้าข่ายพฤติกรรมในข้อใดข้อหนึ่งไม่มีสิทธิเรียนสาขาครูดังนี้ 1.พวกมีเพศสัมพันธ์กับสิ่งของ วัตถุต่างๆ เช่น มีเพศสัมพันธ์กับเครื่องแต่งกาย ถูกกระตุ้นให้มีความสุขทางเพศ 2.พวกที่ชอบโชว์อวัยวะเพศ 3.พวกชอบดูคนอื่นเปลือยกาย แล้วเกิดความรู้สึกคันคันในอารมณ์ทางเพศอย่างมาก 4.มิพฤติกรรมชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก เช่น ดูคล้ายอวัยวะของเด็ก 5.พวกชาติศด มีพฤติกรรมทางเพศแบบรุนแรง เจ็บารวมถึงใช้วาจาเหยียดหยาม 6.พวกที่มีพฤติกรรมข้อใดข้อหนึ่งใน 5 ข้อข้างต้น 7.พวกชอบดื่มกินเม้าปีศาจ-ดูจจะคนอื่น หรือสอดใส่อวัยวะเพศทางทวารของคนอื่น พฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้จะมิแบบทดสอบ 3 แบบ ความหนักหนัก ซึ่งมีความเชื่อถือได้ 70%

นายวัลลภกล่าวด้วยว่า จะใช้แบบทดสอบสำหรับผู้ผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว โดยอยู่ในช่วงของการสัมภาษณ์ คูประวัติ แบบทดสอบดังกล่าวเป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยา ผู้ถูกทดสอบจะไม่สามารถรู้ตัวเองว่ากำลังถูกกระตุ้นให้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนอย่างรุนแรงต่างๆ ดังกล่าวหรือไม่ เช่น แบบทดสอบเกี่ยวกับรูปภาพ ซึ่งหากผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศรุนแรงอาจจะมองเป็นภาพอนาจารไม่เหมาะสม เช่นภาพกำลังร่วมเพศระหว่างชายกับชาย แต่ถ้าเป็นคนปกติจะมองอีกอย่างหนึ่ง ผลการทดสอบที่ได้โดยหลักสิทธิมนุษยชนจะไม่สามารถบอกบุคคลนั้นๆ ได้ เพราะถือเป็นการคิด แต่คนเหล่านั้นจะถูกตัดสินสิทธิไม่ให้เข้าเรียนโดยสถาบันจะใช้เหตุผลอื่น เช่น อาจจะสอบตกสัมภาษณ์ เป็นต้น หากพบว่าคนใดมีพฤติกรรมผิดทางเพศอย่างรุนแรงจะส่งไปตรวจสุขภาพการแพทย์อีกครั้ง เพื่อให้ได้ผลถูกต้อง 100% ทั้งนี้ในขั้นของการทดสอบสถาบันราชภัฏต่างๆ อาจจะเชิญนักจิตวิทยาคลินิก ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศมาร่วมดำเนินการด้วย

“มติครั้งนี้ถือว่าเป็นความกล้าหาญของสถาบันราชภัฏ และเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาการวิดิการกับถูกศิษย์ออกไปในอนาคตได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ปัญหาการวิดิการทางเพศทวีความรุนแรงขึ้น อย่างที่อาคารพลาซ่า 18 ชั้น แถวสุขุมวิทซอย 4 มีธุรกิจเกี่ยวกับการวิดิการอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิดิการแบบสวิงกิ้ง หรือการที่ผู้หญิงมาเดินโชว์อวัยวะ เอาใจใจหรือถ้อยคำเข้าไปในช่องอวัยวะเพศ แล้วเอามันหันให้ผู้ชายแข่งกันกิน หรือกรณีบาร์สำหรับผู้หญิงที่เรียกว่าแมนคลับก็ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ในบางที่มันยังออกไปสำรวจพบถูกศิษย์ผู้ชายหน้าตาดีมานั่งในตู้ให้บริการทางเพศ แก่ฝ่ายหญิงที่มาใช้บริการ หรือที่บริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ที่เปิดในรูปวีรดิคลับ ซึ่งจะมีฝรั่งชาวยุโรป เช่น เยอรมนี มุ่งตรงมาเพื่อใช้บริการทางเพศกับเด็กชายหรือแม่แต่ม สมัยที่ยังเรียน ม.1 เคยถูกครูผู้หญิงข่มขืน ซึ่งยังเจ็บใจไม่หายจนถึงบัดนี้ แต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว ทราบมาว่าพฤติกรรมครูผู้หญิงเหล่านี้ก็มีอยู่มากพอสมควร” นายวัลลภกล่าว